



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 6988, 6984

ที่ มอ 950/ว 03๓

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอแจ้งประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อ
ขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ ทุกคณะ/ทุกสถาบันทุกวิทยาเขตที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาทบทวนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในการใช้บทความทบทวนวรรณกรรม (Review article) ยื่นสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกำหนดว่า “ผลงานวิจัยต้องเป็นบทความวิจัยต้นฉบับ (Original article) แต่ไม่ใช่บทความทบทวนวรรณกรรม (Review article)” นั้น ปรากฏว่ามีประเด็นในการตีความและความไม่ชัดเจนอยู่บางส่วน และการแก้ไขปรับปรุงประกาศฯ ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาร่วมกัน หากหลักสูตรมีข้อกำหนดในเรื่องจำนวนชิ้นผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มากกว่าที่ระบุในประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องดำเนินการออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมด้วยและผ่านการพิจารณาจากส่วนงานจึงจะมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาได้

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินพิจารณาทบทวนประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ ข้างต้น และเพิ่มเติมข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง จึงขอแจ้งประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3 ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้างู๋สง)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นั้น บัณฑิตวิทยาลัยขอขยายความประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

1. ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์หรือผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาได้ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกโดย สกอ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีข้อกำหนดไว้ว่า “ต้องเป็นบทความวิจัยต้นฉบับ (Original article) แต่ไม่ใช่บทความทบทวนวรรณกรรม (Review article)” คำว่าบทความทบทวนวรรณกรรม (Review article) หมายถึงบทความที่มีลักษณะเหมือน Literature review แต่ไม่รวมถึงบทความจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) การวิเคราะห์ห่อภิมาณ (Meta-analysis) หรือการวิจัยในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้บทความประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ใช่บทความทบทวนวรรณกรรม (Review article) จะถือเป็นบทความวิจัยต้นฉบับ (Original article) ที่สามารถใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาได้ ก็ต่อเมื่อมีลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) บทความวิจัยให้ข้อสรุปใหม่ที่มีคุณค่าเพิ่มเติมจากงานในอดีต และต้องไม่ใช่ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นหรือหัวข้อที่ควรทำวิจัยในอนาคต นอกจากนี้หากตัดข้อสรุปใหม่ที่ได้ จะทำให้บทความลดคุณค่าลงอย่างชัดเจน
- 2) บทความมีระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นระเบียบระบบตามแบบแผนของการศึกษานั้น ๆ และมีรูปแบบบทความสอดคล้องกับลักษณะของบทความวิจัยต้นฉบับ (Original article)
- 3) เนื้อหาในบทความต้องเป็นประเด็นวิจัยหลักที่ระบุอยู่ในโครงร่างวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการสอบและได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น


2. หลักสูตรใดที่มีข้อกำหนดในเรื่องจำนวนชิ้นผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มากกว่าที่ระบุในประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกโดย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในส่วนที่มากกว่านั้น จะต้องมีลักษณะเช่นใดจึงจะสามารถใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรได้นั้น ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด

โดยต้องกำหนดลักษณะผลงานทางวิชาการที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน ตลอดจนประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนเข้าศึกษา

3. หากหลักสูตรไม่ได้มีข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้ถือว่า ผลงานทั้งหมดที่ใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา ได้ต้องมีลักษณะตามข้อ 1 ของประกาศนี้

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งแสง)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย